

# สำนักงาน กปร. จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน

## “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ”



นายปวีตร์ นวะมะรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๗ โดยมีนางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) มาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ ๗ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเยาวชนทั้งหลายต่างมีศักยภาพ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้บูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจากพื้นที่จริง โดยมุ่งมั่นให้เยาวชนได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้เชิงประจักษ์ไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและชุมชน ตลอดจนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับสถาบันการศึกษาในการสืบสานพระราชดำริให้มีความชัดเจนและยั่งยืนต่อไป

การประกวดผลงาน “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๗ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ทีม โดยเยาวชนทั้ง ๒๒ ทีม จะต้องนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ และความสามารถของเยาวชนเองมานำเสนอโครงการที่จะสานต่อพระราชดำริ ไปสู่ชุมชนหรือสถาบันการศึกษา ในรูปแบบนิทรรศการมาจัดแสดงบริเวณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลงานของทีมที่สามารถนำเสนอแนวพระราชดำริมาจัดแสดงได้อย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้จริง จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. และทุนดำเนินโครงการจำนวน ๕ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริ ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

การประกวดผลงาน “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ในครั้งนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เยาวชนและสถาบันการศึกษา ล้วนมีความรู้ ความคิด และการกระทำที่ดี ในการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ไปต่อยอดขยายผล รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่มีคุณค่า ให้เยาวชนในรุ่นต่อไปได้

เรียนรู้ และสานต่อพระราชดำริ ให้บังเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป สมดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้อย่างแท้จริง